
 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐                  หน้า ๑ 
 

 

  รายงานการประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

วันที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์              กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สิทธ์ิ ธีรสรณ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๐. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดํารงวัฒนกูล กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๒. นางสาวนิตยา ไชยปัญญา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๓. นางสาวศิริพร ควรคิด  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําเนียร มีสําลี  อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
    อุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
    อุตสาหกรรม 
๕. อาจารย์มัตติกา บุญมา  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
    อุตสาหกรรม 
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๖. อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
    อุตสาหกรรม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอใจ สิงหเนตร  อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 
๙. อาจารย์อัจฉรา เมฆสุวรรณ  อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 
๑๐. อาจารย์สุเทพ ทองคํา  อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 
๑๑. อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช  อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 
๑๒. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเ รียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๑๐ 
 จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐      
 โดยปรับแก้ดังต่อไปนี้ 

๑. ไม่ควรบันทึกเรื่องลับให้ปรากฏในเอกสารการประชุมในแต่ละครั้ง ควรทําแยกไว้เพ่ือเก็บไว้
เป็นช้ันความลับ 

๒. ข้อ ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ ให้เพ่ิมเติมการพัฒนางานวิชาการที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
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ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
ขอหารือเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สาขาเสนอขอปิดหลักสูตร และช้ีแจงจํานวนนักศึกษาคงค้าง รวมถึงการขอปรับลดจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้คงเหลือจํานวน ๓ คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เสนอขอปิด
หลักสูตร โดยช้ีแจงจํานวนนักศึกษาคงค้าง รวมถึงการขอปรับลดจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้คงเหลือจํานวน ๓ คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๑ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
จํานวน  ๓  ราย 
มต ิ เห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 
 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ห ลัก สูตร วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
เ พ่ื อ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและ
ผู้ สํ า เ ร็ จการศึ กษา  ห ลัก สูตรปรั ชญาดุษ ฎี บัณฑิ ต  
สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มติ  เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ .๒๕๕๘ ปรับแก้
แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 
 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
หลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ   เ ห็ นชอบการขอ เป ล่ี ยนแปลงการดํ า เ นิ น ง าน              
หลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษาหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลัก สูตรปรับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๖๐ โดยใ ห้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสน 
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศ า ส ต ร์  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปรับแก้และนํา เสนอ
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้เสนอให้ ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีสําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๑๒๐ คน และสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๙ คน           
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเดือนสิงหาคม  
จํานวน ๑ คร้ัง และเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คร้ัง ดังนี ้
 - อนุมัติปริญญานักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๐ คน เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐    
(ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑.๒) 
 - อนุมัติปริญญานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙ คน เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐    
(ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑.๑) 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๒๐ คน  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙ คนตามเสนอ 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐                  หน้า ๕ 
 

 

   ๕.๒ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (ลับ) 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ยังไม่สมควรให้               
ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย และรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย 

  
   ๕.๓   การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาต        
ท่ีประชุมให้อาจารย์จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ และคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ นําเสนอ
หลักสูตรใหม่  

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ควรปรับความเป็นมา ความจําเป็น เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกัน พร้อมท้ังระบุความแตกต่างระหว่างหลักสูตรนี้กับหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่  
(๒) ปรับช่ือสาขาวิชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
(๓) ควรเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเป็น Smarts Agricultural Management Technology 
(๔) ควรกําหนดการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ตําแหน่งงานท่ีเปิดรับ 
(๕) ควรกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลุ่มวิชา หรือ

รายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
(๖) ควรเป็นหลักสูตรการบูรณาท้ังทางด้านศาสตร์ และทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
(๗) หากเป็นไปได้ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษา

ร่วมกัน 
 

มติสภาวิชาการ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ โดย    
      ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วนําเข้าสภาวิชาการใหม่อีกครั้ง 
 
 ๕.๔  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล และคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 
นําเสนอหลักสูตรปรับปรุง  
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) สอบทานเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ถูกต้อง  



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐                  หน้า ๖ 
 

 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรลักษณะปฏิบัติการ และมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ต้องเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้ารับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงดําเนินการต่อ 

(๓) ควรตรวจสอบการเขียนช่ือรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
(๔) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ควรใส่ให้ครบถึงปีท่ี ๕ เพ่ือให้ครบรอบ

การปรับปรุงหลักสูตร 
(๕) ควรปรับแผนการศึกษาใหม่ให้ชัดเจน 
(๖) ควรจัดทําหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับสถานภาพ

ของหลักสูตรว่า หลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ เนื่องจากมีการ
เปล่ียนช่ือปริญญา และโครงสร้างหลักสูตรจาก ๔ ปี เป็น ๒ ปีต่อเนื่อง 

 

มติสภาวิชาการ เห็นควรมอบให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม จัดทําหนังสือหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหาแนวทาง แล้ว
นําเสนอสภาวิชาการใหม่อีกครั้ง 

 
 ๕.๕   การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช และคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการ นําเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ควรตรวจสอบการเขียนช่ือรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
(๒) แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และแบบรายงาน

ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ.๐๒) ให้ตรงกัน 

(๓) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ ๑๓ จํานวนนักศึกษาท่ีร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านการจัดการ
อย่างสร้างสรรค์ สู่ชุมชน ไม่น้อยว่าร้อยละ ๖๐ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ อาจจะต้องเขียนไว้ท่ีใด
ท่ีหนึ่งให้มีความชัดเจน  

(๔) ควรปรับคําอธิบายรายวิชาสัมมนาทางการจัดการให้ชัดเจน 
(๕) การเขียนข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ควรแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐                  หน้า ๗ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
  ท่ีประชุมได้อภิปรายร่วมกันและได้เสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑.๑ เนื่องจากสภาวะในปัจจุบัน จํานวนนักศึกษาลดน้อยลง มหาวิทยาลัยควรให้จัดทํา
แผนพัฒนาเชิงรุกในการรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ 
  - กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 
  - การปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  ๖.๑.๒ การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตควรเพ่ิมรายละเอียดในแบบสอบถามว่าท่าน
ทํางานอะไร ท่านได้ใช้ความรู้ท่ีมีเรียนมาตรงหรือไม่ ท่านได้รับเงินเดือนเท่าไหร่  
  ๖.๑.๓ ควรมีการเปิดตลาดรับนักศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๖.๑.๔ ผู้สอนต้องมีคุณภาพ สร้างผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

  ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ี ประชุมทราบถึ งกํ าหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 (นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา) (นางสาวศิริพร  ควรคิด) 
 นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม  
 

 
 
 
 (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล) 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
           ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ                             กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


